



**Kính gửi: Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Nông nghiệp & PTNT**

Phúc đáp công văn số 8851/BNN-HTQT về việc “*Góp ý vào các Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện các FTA giai đoạn 2015-2018*”, Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin được phản hồi như sau:

Đây là những FTA đa phương và song phương Việt Nam và các đối tác đã ký kết và khoảng thời gian từ năm 2015-2018 phía Việt Nam sẽ phải thực hiện lộ trình cắt giảm 1 phần hoặc toàn phần những mặt hàng trong danh mục biểu thuế. Mặt hàng thủy hải sản không nằm trong danh mục các ngành hàng nhạy cảm, có ảnh hưởng đến việc sản xuất trong nước. Việc nhập khẩu thủy sản sẽ tạo điều kiện cho các DN thủy sản có thêm nguồn hàng nguyên liệu tăng cường sản xuất xuất khẩu.

1. Hiệp hội đồng tình với dự thảo thông tư và mức đề xuất cắt giảm thuế đối với các FTA:(1) Hiệp định Thương mại tự do ASEAN;(2) Hiệp định Thương mại tự do Asean-Trung Quốc;(3) Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc, mức thuế các mặt hàng thủy hải sản được đưa về mức 0%.
2. Đối với những FTA khác: (4) Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ; (5) Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Úc/New Zealand; (6) Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Nhật Bản và (7) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Nhật Bản, lộ trình thuế sẽ được cắt giảm theo từng năm, tuy nhiên mức thuế dự kiến vẫn đang ở mức tương đối cao. Hiệp hội rất mong muốn Bộ Nông nghiệp & PTNT xem xét ý kiến về một số mặt hàng thủy sản khác như tôm, mực bạch tuộc và cá ngừ hiện. Ngày 3/11/2014, Hiệp hội đã có công văn số 186/2014/CV-VASEP gửi Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO đối với một số mặt hàng. Tại công văn này, Hiệp hội đã trình bày một số phân tích để thấy được tầm quan trọng của việc nhập khẩu nguyên liệu thủy sản về để phục vụ việc gia công, chế biến trong nước, sau đó xuất khẩu. Việc mức thuế nhập khẩu còn cao đối với một số loại thủy sản có giá trị thương mại lớn trên thế giới và đang được DN Việt Nam nhập đa số: tôm các loại (10-15%); cá ngừ các loại (12-24%); mực-bạch tuộc (10-17%)... Trong khi, **85-90%** giá trị nhập khẩu là cho mục đích SXKK, gia công XK (*khi XK sẽ không phải nộp thuế NK*) và nhiều loài thủy sản khác đã được Bộ Tài chính đưa thuế NK về 0%. Mặc dù các DN được hưởng ân hạn thuế 275 ngày, nhưng với mức thuế cao như hiện nay đa số các DN sẽ phải tạm nộp thuế trước đó khiến cho “sức căng” về hạn mức tín dụng và lãi suất phải trả khi “tạm nộp thuế” là khá lớn, tạo thêm khó khăn cho DN và làm giảm khả năng cạnh tranh của các DN Việt Nam so với các nước trong khu vực (Trung Quốc, Thái Lan có thuế NK thủy sản là 0%).

Hiệp hội báo cáo một số ý kiến trình Bộ Nông nghiệp & PTNT xem xét và phối hợp kiến nghị với Bộ Tài chính, nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn nguyên liệu SXKX và gia tăng kim ngạch XK thủy sản theo Chiến lược và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch & các PCT Hiệp hội;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP Hiệp hội.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM  
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**

